

กลุ่มโรงแรมชัวร์สเตย์ (SureStay Hotel Group®) จัดงานเลี้ยงฉลองการเปิดให้บริการโรงแรมชัวร์สเตย์ แห่งแรกในประเทศลาว ที่เมืองเวียงจันทน์



โรงแรมชัวร์สเตย์ บาย เบสท์เวสเทิร์น เวียงจันทน์ (SureStay by Best Western Vientiane) จัดงานฉลองการเปิดให้บริการ ด้วยงานเลี้ยงตระการตาบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรม เพื่อประกาศถึงความพร้อมในการต้อนรับผู้เข้าพัก สู่โรงแรมชัวร์สเตย์แห่งแรกในประเทศลาว

งานนี้จัดขึ้น ที่ Topsy Elephant ซึ่งเป็น rooftop bar ของโรงแรมโดยได้รับเกียรติจากผู้ร่วมงานซึ่งล้วนเป็นบุคคลสำคัญรวมทั้งท่าน บุญมา เพ็ชชวาง ผู้อำนวยการแผนกบริหารจัดการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงสารสนเทศ และแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ อาทิ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเจ้าของ บุคคลสำคัญ ข้าราชการระดับสูง บริษัทพันธมิตรและผู้สื่อข่าวจากแหล่งข่าวต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้

บรรยากาศภายในงามสวยงาม แขกผู้มาร่วมงานได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยผู้บริหารระดับสูงของโรงแรมรวมทั้งท่าน สมไพบุณ โปทิสาน – เจ้าของโรงแรม คุณพนัสก์ ไชยะลาด – กรรมการผู้จัดการบริษัท และ คุณพุทธิธร องค์กริรุกล- ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม ระหว่างงานมีการมอบรางวัลให้กับแขกผู้โชคดี การแสดงดนตรี เครื่องดื่มและอาหารให้บริการตลอดค่ำคืน นอกจากนี้ยังได้พาสื่อมวลชนเดินชมโรงแรม เพื่อเป็นการแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรมให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย

“เรามีความยินดีที่ได้แนะนำกลุ่มโรงแรมซัวร์สเตย์เข้าสู่ประเทศไทย นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของพัฒนาการโรงแรมที่มีราคาในระดับกลางแต่มีบริการที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ โรงแรมซัวร์สเตย์ บาย เบสท์เวสเทิร์นเวียงจันทน์เป็นโรงแรมที่มีดีไซน์โดดเด่น มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม สปา ฟิตเนส เซ็นเตอร์ ห้องอาหาร และ rooftop bar เหมาะสำหรับทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อน ผมมั่นใจว่าโรงแรมแห่งนี้จะได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศ” มร. โอลิเวียร์ แบร์ริแวง ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายปฏิบัติการ เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ทภูมิภาคเอเชีย กล่าวเกี่ยวกับการเปิดโรงแรมครั้งนี้

“ผมขอขอบคุณท่านบุญมา เพ็ชชาวง ผู้อำนวยการแผนกบริหารจัดการท่องเที่ยว ที่ให้เกียรติมาร่วมในงานฉลองการเปิดโรงแรมครั้งนี้ โดยพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงแรมมีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านที่โรงแรมของเรา” มร. แบร์ริแวง กล่าวเสริม

โรงแรมซัวร์สเตย์ บาย เบสท์เวสเทิร์น เวียงจันทน์ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ห่างจากสนามบินนานาชาติวัดไตเพียง 15 นาที โรงแรมแห่งนี้นำเสนอการบริการที่ดียเยี่ยมและได้มาตรฐานการบริการระดับสากล โรงแรมประกอบด้วยห้องพักและห้องสวีท 68 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าพัก อาทิ ร้านอาหาร Sure Spa และฟิตเนส เซ็นเตอร์ บนชั้นบนสุดของโรงแรมมี rooftop bar - Topsy Elephant Bar เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจิบเครื่องดื่มเย็น ๆ และชมทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำโขง

โรงแรมนี้ นับเป็นโรงแรมล่าสุดในกลุ่มโรงแรมซัวร์สเตย์ในภูมิภาคเอเชีย ต่อเนื่องจาก SureStay Plus by Best Western Sukhumvit 2; SureStay Plus by Best Western Shin-Osaka และ SureStay Plus by Best Western AC LUXE Angeles City และในปี 2563 จะมีโรงแรม SureStay Plus by Best Western Cebu City เปิดให้บริการในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีอีกด้วย

ก่อนหน้านี้มีโรงแรมในเครือเบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ทอีกแห่งหนึ่งที่เปิดให้บริการอยู่แล้วที่เวียงจันทน์คือ เบสท์เวสเทิร์น เวียงจันทน์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเช่นกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมซัวร์สเตย์ บาย เบสท์เวสเทิร์น เวียงจันทน์ และสำรองห้องพักได้ที่เว็บไซต์ www.bestwesternasia.com